

สรุปผล/มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	<p>1.ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ จะนำเรื่องผลการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเดิมบรรจุไว้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 6.5 มาบรรจุไว้เป็นเรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย วาระที่ 5.2 ต่อจากวาระที่ 5.1 เรื่องรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ เนื่องจากเจตนารมณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ว่าภายในหรือภายนอก ต้องการที่จะนำเอาผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ไม่ใช่เพื่อให้คุณให้โทษ โดยที่การปรับปรุงและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องตัดสินใจ และขอให้เลื่อนวาระที่ 5.2 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปเป็นวาระที่ 5.3</p> <p>2.ประธานฯแจ้งแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย กล่าวคือ เรื่องผลการประเมินของ ก.พ.ร. ผลการประเมินของ สมศ. และผลการประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อน โดยบรรจุเป็นวาระเรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย แล้วจัดส่งไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>3.ประธานฯ ขอให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ จำนวน 2 เรื่อง</p> <p>3.1 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” จากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 2 รางวัล ได้แก่</p> <p>1) รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการสำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปด้วยระบบออนไลน์</p>	<p>-</p> <p>ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ต่อไป</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย / ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ ส่วนแผนงาน</p> <p>-</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2) ราชวิทยาลัย ประเภทรายกระบวนการสำหรับกระบวนการรับนักศึกษาออนไลน์</p> <p>3.2 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เรื่อง “ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง” เป็น 1 ใน 24 โครงการที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย</p>		
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ผลการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551 และผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	<p>1.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551 โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหน้า 6 หน้า 14 และหน้า 16</p> <p>2.รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2551</p>	แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ในรายงานการประชุม	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการ โครงการอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ”	<p>1.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการโครงการอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” ประกอบด้วย</p> <p>1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ”</p> <p>1.2 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดหา จัดเก็บ และอนุรักษ์วัสดุครุภัณฑ์ในส่วนเทิดพระเกียรติ อุทยานเทิดพระเกียรติ</p> <p>1.3 ลักษณะและกิจกรรมของอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ”</p> <p>1.4 ทิศทางการดำเนินการโครงการอุทยานการศึกษาฯ ซึ่งจะเน้นในบางด้านก่อน ได้แก่ 1) ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้เลย โดยยังไม่จำเป็นต้องลงทุนในเชิงของการก่อสร้าง เช่น อุทยานพฤกษศาสตร์ เป็นต้น 2) อุทยานเทิดพระเกียรติ และหอเฉลิมพระเกียรติ และ 3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	นำเอาแนวทาง/ข้อเสนอแนะตามที่ที่ประชุมให้ไว้ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา / ส่วนแผนงาน/ คณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		3. นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหะวัณศิริ กรรมการ 4. นางสาวดารัตน์ บริพันธ์กุล กรรมการ 5. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ		
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์	-อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ นำเสนอ	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.2	การพิจารณากำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ	-อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ ดังนี้ 1. ดร.จิราภรณ์ สรรพวิรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2550 2. ดร.นิวัต เมืองแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สัตวศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2551 3. ดร.สรารุช เดชมณี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เคมีวิเคราะห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 4. ดร.ประกาศิต ลิทธิ์ชติกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551	พิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		5. นายอุทัย ไตรอภิรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2551		
วาระที่ 4.1.3	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วย การศึกษา ชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	-อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.4	งบการเงินประจำปี งบประมาณ 2551	1.อนุมัติงบการเงินมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ 2.ให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบการเงินของมหาวิทยาลัย ในประเด็นต่างๆ เช่น 2.1 นอกจากงบการเงินที่แสดงสถานะทางการเงินในส่วนที่เป็นสภาพ คล่องและประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์แล้ว ควรพิจารณาจัดทำ งบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวของ มหาวิทยาลัยด้วย 2.2 การวิเคราะห์ “สินทรัพย์” นอกจากในมิติด้านการเงินแล้ว ควรจะ วิเคราะห์ในมิติอื่นที่สามารถเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน การศึกษา เช่น มิติของทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) เป็นต้น 2.3 งบการเงินฯ จะต้องมีข้อมูลหลักเป็นไปตามที่ สดง.กำหนดไว้ แต่ใน การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะ- กรรมการการเงินและทรัพย์สิน สามารถเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ ในด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น งบประมาณในส่วน ที่เป็นกองทุนต่างๆ ที่แสดงถึงความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ในระยะยาว เป็นต้น	พิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน / ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 4.1.5	ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2552	-อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2552 ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ จำนวน 3 รายการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 46,389,740 บาท ดังนี้ 1. อาคารวิชาการ จำนวน 9,866,400 บาท 2. อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 21,600,000 บาท 3. อาคารบำบัดของเสีย จำนวน 14,923,340 บาท	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงาน
วาระที่ 4.2 วาระที่ 4.2.1	เรื่องพิจารณาทั้กทั้วง ขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)	-อนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักวิชา เภสัชศาสตร์
วาระที่ 4.2.2	ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)	-อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักวิชาการจัดการ
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551	-เห็นชอบรายงานฯ ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เสนอ โดยให้แนวทาง/ความเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น 1. ขอให้ฝ่ายบริหารนำเอารายงานการติดตามฯ ไปสู่การปฏิบัติ และในบางเรื่องอาจนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง โดยระบุเป็นหมายเหตุไว้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามฯ ทั้งนี้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาว่า ควรให้นโยบายหรือสนับสนุนทรัพยากรในด้านใดเพิ่มเติมอีกบ้าง เพื่อให้เรื่องดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ หน่วยตรวจสอบ ภายใน

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2. ด้วยมหาวิทยาลัยได้นำเอาระบบการประเมินฯ มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนา ดังนั้น นอกจากการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ายบริหาร หรือหน่วยตรวจสอบภายในควรประเมินผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานย่อยด้วย แล้วนำผลการประเมินไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อจะได้นำเอาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหาแนวทางให้รางวัลแก่หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการเชิงบวกที่ทำให้พนักงาน/หน่วยงานมีความสุขจากการประเมินผล</p>		
วาระที่ 5.2	ผลการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2550	<p>-ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น</p> <p>1.ขอให้นำเอาผลการประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบย่อยต่างๆ ของแต่ละสำนักวิชา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้ ขอให้วางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในปีต่อไป กล่าวคือ ต้องมีผลการประเมินอย่างน้อยอยู่ในระดับดีขึ้น</p> <p>2.เนื่องจากมีการตีความไม่ชัดเจนถึงเกณฑ์บางเกณฑ์ที่ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. กำหนดไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย/สำนักวิชาควรจะตีความถึงเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ ให้ชัดเจนตรงกัน เพื่อจะได้เรียนรู้และสามารถประเมินผลได้อย่างแท้จริง และในอนาคตเมื่อสำนักวิชาผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้แล้ว สภามหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ทำทนายมากขึ้นและเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งนี้ เพื่อจะได้</p>	พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง และข้อเสนอแนะที่ที่ประชุมให้ไว้ต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ / ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และสำนักวิชาที่ได้คะแนนในระดับ 3 อยู่แล้ว จะได้เรียนรู้และพัฒนาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพที่สูงขึ้นไป</p> <p>3. การประกันคุณภาพภายใน จะเป็นกระบวนการและกลไกที่ทำให้คนภายในองค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน แล้วนำเอาผลการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการทำงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสื่อสารให้พนักงาน/หน่วยงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน</p> <p>4. เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งผลการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ไปยัง สกอ. ก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยสรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้ เสนอไปยัง สกอ.เพิ่มเติม</p>		
วาระที่ 5.3	การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>-ให้นโยบาย/แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลฯ ในประเด็นต่างๆ เช่น</p> <p>1. เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีจำนวนเตียงผู้ป่วยสามัญไม่ต่ำกว่า 400 เตียงและเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ แต่ยังคงมีการเรียกร้องให้มีบริการด้านการแพทย์สาขาต่างๆ ทั้งบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การบริบาลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินด้วย ดังนั้นขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาความเป็นไปได้ในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงพยาบาล คู่เคียงกับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โดยที่โรงพยาบาลของเอกชนจะเน้นให้บริการด้านการแพทย์สาขาต่างๆ และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยจะเน้นในระดับตติยภูมิ และมีคณะกรรมการบริหารงานร่วมกัน</p> <p>2. เนื่องจากโรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ด้วย ดังนั้นจะต้องมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. ผ่านแพทยสภา</p>	พิจารณาดำเนินการตามนโยบายและแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ต่อไป	อธิการบดี / สำนักวิชาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. ควรกำหนด Function ที่ชัดเจนก่อนที่จะไปกำหนด Structure เช่น การเป็น Multi - Professional Teaching and Learning และ Community Oriented Hospital การมีฐานของหลักสูตรที่เป็น Problem Based หรือ Case Based การมีระบบรองรับบุคลากรในวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>4. ควรนำประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงและใช้ประกอบการพิจารณา ดำเนินการด้วย เช่น การมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบัน การมองในมิติ “มนุษย์และสังคม” มากขึ้น การพิจารณาเรื่อง “วิศวกรรมชีวเวชศาสตร์” และ “เวชศาสตร์ฟื้นฟู” การร่วมมือกับสำนักวิชาอื่นๆ ในลักษณะที่เป็นสหสาขาวิชา เป็นต้น</p> <p>5. ขอให้เร่งจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเน้นในเรื่องสำคัญๆ และจำเป็นก่อน พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณรายจ่าย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอเรื่องไปยังรัฐบาลผ่านกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ทันในปีงบประมาณ 2553</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1</p>	<p>เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ความคืบหน้าในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.</p>	<p>-รับทราบ</p>	<p>-</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 6.2	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	-รับทราบ	-	-
วาระที่ 6.3	โครงการเด่นปี 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	-รับทราบ	-	-
วาระที่ 6.4	ทำเนียบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-รับทราบ	-	-
วาระที่ 6.5	กำหนดวันประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552	-รับทราบการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	ประสานงานและดำเนินการ เพื่อจัดประชุมต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1	เรื่องอื่นๆ การขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2552 ของอธิการบดี (วาระลับ)	-	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่

(นายบรรจงวิทย์ ยั่งยืน)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วัฒนวิทย์กิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์